

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: อาทิตย์ 15 ธันวาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14111

หน้า: 4(ซ้าย)

Col.Inch: 82.09

Ad Value: 102,612.50

PRValue (x3): 307,837.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

บุคคล แนวหน้า

ถืออยู่ในมือท่านฉบับนี้คือหนังสือพิมพ์แนวหน้า ทุกบรรทัดตรงไปตรงมา อากาศเริ่มอุ่นขึ้นบ้างแล้วหลังจากที่เย็นไปหลายวัน...■■ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม มอบคำขวัญวันเด็กประจำปี 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” ...■■ ครับ นับเป็นอีกโครงการหนึ่งที่มีความคืบหน้าไปพอสมควรแล้ว นั่นก็คือโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ซึ่งทางรัฐบาลได้ทยอยมอบเงินค่าเวนคืนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยนายกฯ ลุงคู้ ไปมอบด้วยตนเอง ที่จังหวัดนครปฐม เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา มีบรรดา สส. และ สว. ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดนครปฐม เช่น พ.ท.สินธพ แก้วพิจิตร พรรคประชาธิปัตย์, เพลิมชัย - พาณวัฒน์ สะสมทรัพย์ พรรคชาติไทยพัฒนา, ปฐมพงศ์ สุญจันทร์ พรรคพลังประชารัฐ, ธานี อ่อนละเอียด, พ.ต.อ.ยุทธกร วงเวียน และ นายสมเดช นิลพันธ์ ให้การต้อนรับอย่างคับคั่ง...■■ ทั้งนี้ นายกฯลุงคู้ ระบุว่า ขอขอบคุณประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ เพื่อให้โครงการสามารถเดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งจะส่งผลดีกับเศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันตกที่จะเชื่อมโยงเข้ากับภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ...■■ ทั้งยังย้ำว่า รัฐบาลให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย ในการดำเนินการโครงการต่างๆ ของรัฐบาล รวมถึงผู้ถูกเวนคืนที่ดินในโครงการนี้ รัฐบาลมีความห่วงใยและมีหน้าที่ต้องเยียวยาให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดหรือไม่ได้รับผลกระทบเลย...■■ ด้าน เสี่ยไอ้ - ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ระบุว่า โครงการนี้จะส่งผลดีต่อการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว โดยประชาชนที่ยังไม่พอใจในค่าชดเชยต่างๆ สามารถอุทธรณ์ต่อกระทรวงคมนาคมได้ในขั้นตอนต่อไป และภายหลังการแก้ไข ปัญหาเรื่องค่าเวนคืน ที่จะเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2562 จะทำให้การก่อสร้างเดินหน้าต่อไป และสามารถเปิดให้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนด คือในปลายปี พ.ศ. 2566...■■ “มือปราบ” เห็นว่า โครงการดังกล่าว ถือเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาการจราจรและเปิดเส้นทางใหม่ให้กับประชาชนที่จะไปท่องเที่ยวในภาคตะวันตก ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติอย่างมากมาย แต่ด้วยเส้นทางการเดินทางใน

ปัจจุบันที่ทำให้การเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าว จากกรุงเทพฯถึงกาญจนบุรี ใช้เวลาเกือบ 3 ชั่วโมง!!!... ซึ่งตามแนวเส้นทางตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่บางใหญ่ จนไปถึงกาญจนบุรีนั้น ก็มีพื้นที่ที่ผ่านหมู่บ้านและย่านธุรกิจค่อนข้างมาก ก็ไม่แปลกที่ต้องเจรจา เพื่อที่จะต้องการให้ได้ค่าชดเชยให้ได้มากที่สุด... อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) สรวุฑ ทรงศิริไธ ระบุว่า โครงการนี้ ในปัจจุบัน มีความคืบหน้าประมาณ 25% ซึ่งล่าช้ากว่าแผน 30 เดือน ดังนั้น ทาง ทล. เตรียมหารือร่วมกับผู้รับเหมา รวมถึงปรับแผนการดำเนินการ รวมทั้ง จะมีการกำหนดการจ่ายค่าเวนคืน ในวันที่ 18 ธ.ค. ในจังหวัดกาญจนบุรี และ จังหวัดราชบุรี ขณะที่จังหวัดนนทบุรี จะดำเนินการในวันที่ 20 ธ.ค. โดยจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นครบทุกรายภายใน ธ.ค.นี้... บรรทัดนี้ ในส่วนประชาชนคนใดที่รอของขัวญปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้า นายนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกรัฐบาล ได้เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊ก ว่า 10 ของขัวญปีใหม่ 2563 ที่รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบให้กับประชาชน ทั้งแจกทอง ลดราคาสินค้า รวมไปถึงผู้ที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ได้อย่างสะดวกด้วย ... โดย 10 ของขัวญปีใหม่ ดังกล่าว “มือปราบ” จะขอยกเอาที่สำคัญๆ เช่น กระทรวงพลังงาน นำโดยรัฐมนตรี สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ประกาศ ตรีงราคาค่าไฟฟ้าในช่วงเดือนมกราคม - เมษายน 2563 นานถึง 4 เดือน และการลดค่าน้ำมัน B10, E20 เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน เป็นของขัวญปีใหม่... ส่วน อุตตม สาวนายน รมว.คลัง ก็ได้เสนอ

ของขัวญปีใหม่ คือ พันธบัตรออมทรัพย์วงเงิน 20,000 ล้านบาท ที่กระทรวงการคลังได้เปิดขายตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม ที่ผ่านมา ซึ่งให้ดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคาร รวมถึงยังมีพันธบัตรพิเศษสำหรับผู้สูงอายุด้วย ... ส่วนกระทรวงพาณิชย์ โดย รัฐมนตรี จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ได้ผูกโครงการ พาณิชย์ ลดป้ง ข้ามปี โดยเป็นความร่วมมือระหว่างทางภาครัฐและภาคเอกชน ในการลดราคาสินค้าอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นของขัวญปีใหม่ สำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศ โดยจะมีการลดราคาตั้งแต่ 10%-70%... ทั้งหมดนี้คาดว่าจะสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้ถึงร้อยละ 30 คิดเป็นเงินที่ช่วยลดค่าครองชีพได้ 21,600 ล้านบาท และถือว่ามีส่วนช่วยในการสนองนโยบายของรัฐบาล ในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยกระบวนการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน แต่เป็นการจับจ่ายใช้สอยที่พิเศษตรงที่

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: อาทิตย์ 15 ธันวาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14111

หน้า: 4(ซ้าย)

Col.Inch: 82.09

Ad Value: 102,612.50

PRValue (x3): 307,837.50

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

เงินเท่าเดิมสามารถซื้อสินค้าได้มากขึ้นหรือสินค้าที่ใช้
จ่ายนั้นประหยัดเงินกระเป๋าได้มากขึ้นเพื่อจะนำเงินมา
ใช้จ่ายด้านอื่นด้วย...■■■ “มือปราบ” เห็นว่า ในช่วง
เทศกาลแห่งความสุขนี้ หลายๆ ฝ่ายพยายามให้ของขวัญ
หรือสร้างบรรยากาศอันดีในการให้ประชาชนมีความสุข
ปราศจากความทุกข์ร้อนในเรื่องอื่นๆ...■■■ แต่ก็มีบางราย
ที่ยังป่วนไม่เลิก โดยเอาเรื่องปัญหาตัวเองมาให้คนอื่น
ทุกข์ร้อนไปกับเขาด้วย ดังนั้น ในมงคล 38 ประการ
ข้อแรกที่จะบอกว่า “อเสวนา จ พาลานัง” การไม่คบคนพาล
ถือเป็นมงคลแก่ชีวิตนั้น ถ้าหากหลีกเลี่ยงได้
ย่อมถือเป็นของขวัญปีใหม่ ที่สำคัญสำหรับชีวิต
ของคนไทยไม่แพ้กัน...■■■ สวัสดีครับ

มือปราบ